



ทรงพระเจริญ



SESAO1focus

ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ฉบับ เดือนพฤศจิกายน 2557



2



6



8



19



14

ผลการคัดเลือก  
รางวัล OBEC AWARDS  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2557 ครั้งที่ 64  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

13



21



23

6 วิธีดูแลสุขภาพ 30  
คุณพ่อ



ข่าว สพม.1 SESA01focus  
ฉบับ เดือนพฤศจิกายน 2557

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5  
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0-2354-3884 โทรสาร 0-2354-3887  
e-mail : sesao1gennew@gmail.com  
website : http://www.sesao1.go.th  
facebook : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1  
https://www.facebook.com/groups/prsesao1/

คณะผู้จัดทำ  
ว่าที่ร้อยตรี ดร. อานนท์ สุขภาคกิจ  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
นายธนารักษ์ สมคณ  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
นางวัลภา เขียวขุ่ม  
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการ  
นายกุลชล ราชนิล  
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
นางสมบุรณ์ ราชนิล  
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
นายประทีป หมื่นข้า  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
นางอรพินท์ เจริญผล  
นักวิชาการศึกษานำวิชาการ  
นางช่อฉัตร จันทะเกา  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
นางสาวสารภี ก้อยการุณ  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
นายวรพงษ์ แจ่มจำรัส  
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  
นายธนศ ไชยสุวรรณ  
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ออกแบบ และเผยแพร่โดย  
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนาจการ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทานโล่รางวัล “อีเนอร์จี ไมนด์ อะวอร์ด 2013” (Energy Mind Award 2013) แก่สถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น จัดโดยการไฟฟ้านครหลวง เป็นปีที่ 7 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เข้ารับประทานโล่รางวัลฯ รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มาตรฐานฯ ระดับ 5 ดาว ได้แก่ โรงเรียนแจรงร้อนวิทยา โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน และ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ซึ่งมาตรฐานฯ ระดับ 5 ดาว จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมใบประกาศและโล่เกียรติคุณ รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มาตรฐานฯ ระดับ 4 ดาว ได้แก่ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน มาตรฐานฯ ระดับ 4 ดาว จะได้รับเงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมใบประกาศและโล่เกียรติคุณ รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มาตรฐานฯ ระดับ 3 ดาว ได้แก่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมใบประกาศและโล่เกียรติคุณ

นอกจากนี้ยังมีครูและนักเรียนสังกัด สพม.1 ที่เป็นผู้นำและมีการดำเนินกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างดียเยี่ยม เข้ารับประทานรางวัล Energy Master Award 2013 และ Young Energy Master Award 2013 ด้วย



## โรงเรียนในสังกัด สพม.1 รับโล่รางวัล Energy Mind Award 2013

รางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy Master Award) ได้แก่ นางสาวนทิตรา เดชชนะขจรสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นายพนม สุมาศรี ครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางไตรมาศ สาโหมด ครูโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน นางสาวนิตยา เจริญนิเวศนกุล ครูโรงเรียนแจรงร้อนวิทยา นางสาวอารมณห์ เผือกอ่ำ ครูโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

รางวัลเยาวชนดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Young Energy Master Award) ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นักเรียนแจรงร้อนวิทยา และนักเรียนโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน



พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ในประเด็นการปรับแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 5 และการจัดทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2557 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. และของขวัญปีใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ



# ร.ม.ว.ศ.ก.ด.ล.ง.ข.่า.ว. ประ.เด.็น.ทุ.น O.Đ.Đ.Đ.Đ., G.Á.Ŧ/P.Á.Ŧ., อ.ง.ข.ว.ั.ญ.ปี.ไ.ห.ม่ ศ.ร.

## ปรับแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 5

ร.ม.ว.ศ.ก.ด.ล.ง.ข.่า.ว. ได้มีการหารือในที่ประชุมองค์กรหลัก เกี่ยวกับแนวคิดการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (One District One Scholarship : ODOS) ซึ่งที่ผ่านมาหลักเกณฑ์ยังไม่มี ความเข้มงวด อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กบางคนขาดความเหมาะสมในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ จนเกิดเป็นปัญหาในเรื่องของการเรียน ซึ่งหากจะเริ่มดำเนินการในรุ่นที่ 5 ก็ควรมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้รัฐบาลได้รับประโยชน์คุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไป โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือก 2 ประการ ดังนี้

1) การคัดเลือกจากครอบครัวยากจนในพื้นที่ต่างๆ โดยไม่จำกัดจำนวนทุนในแต่ละอำเภอ หากในอำเภอใดๆ มีเด็กยากจนที่สามารถสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดมากกว่า 1 คน ก็สามารถได้รับมากกว่า 1 ทุน ในขณะที่ในบางอำเภออาจจะมีเด็กยากจนแต่ไม่สามารถสอบผ่านเกณฑ์ อำเภอ นั้นอาจไม่ได้รับทุนเลยก็ได้

2) การส่งเสริมให้ไปเรียนสายอาชีวศึกษา ที่ผ่านมา ศ.ร.ไม่ได้กำหนดสาขาวิชาหรือประเทศที่เด็กจะไปศึกษาต่อ รวมทั้งการใช้ทุนคืน ดังนั้น หากจะดำเนินการโครงการนี้ต่อไป ควรจะทำสัญญากับเด็กเพื่อชดใช้ทุนภายหลังจบการศึกษา ซึ่งเด็กอาจจะกลับมาทำงานในหน่วยงานของรัฐหรือกลับมาเป็นครู ซึ่งตรงกับความต้องการของ ศ.ร. ที่ต้องการให้เด็กเหล่านี้ได้กลับมาถ่ายทอดความรู้ ทักษะภาษา ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนในต่างประเทศในสถานศึกษาต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศเป็นอย่างมาก

ที่ผ่านมา มีนักศึกษาสายอาชีวะได้รับทุนนี้เพียงคนเดียว ประกอบกับแหล่งทุนสายอาชีวะจากหน่วยงานอื่นๆ มีจำนวนน้อยมาก ในขณะที่นักเรียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนส่วนใหญ่ไปเรียนสายสามัญ อีกทั้งในสายสามัญยังมีแหล่งทุนของหน่วยงานต่างๆ จำนวนมากอยู่แล้ว ที่ประชุมจึงมีแนวคิดที่จะเน้นให้ทุนในสายอาชีวะ ซึ่งจะต้องมี

การปรับหลักเกณฑ์คัดเลือกเด็กที่มีความสามารถเพียงพอและสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อเด็กที่ได้รับทุนมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย ก็มีความเป็นไปได้ที่จะใช้เวลาเรียนไม่มากนัก และกลับมาทำงานสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัวตลอดจนถึงเป็นโอกาสอันดีที่เด็กจะได้เรียนสายอาชีพในประเทศที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง และนำความรู้กลับมาทำงานให้กับรัฐเมื่อจบการศึกษา ทั้งนี้ หากเด็กมีขีดความสามารถที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ศ.ร.ก็ยินดีสนับสนุนต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีความเห็นว่าการพัฒนากำลังคนสายอาชีวศึกษาเป็นหนทางที่จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้รวดเร็วที่สุด เพราะขณะนี้ประเทศมีความต้องการกำลังคนสายอาชีวะจำนวนมาก ทั้งภาคอุตสาหกรรม การไฟฟ้าและเกษตรกรรม โดยเฉพาะผู้ที่จบสายอาชีวะโดยตรงจากต่างประเทศ จึงควรปรับแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน จึงได้มอบให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศต่างๆ ที่เด็กจะไปเรียนระยะเวลาเรียน และงบประมาณที่จะใช้ทั้งในหลักเกณฑ์เดิมและ

หลักเกณฑ์ใหม่ เมื่อร่างหลักเกณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

**การจัดทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2557 ของ สทศ.**

รมว.ศธ. กล่าวว่า การดำเนินการจัดระบบการทดสอบของประเทศ หน่วยงานที่จัดสอบต้องมีความรอบคอบและดูแลอย่างรัดกุม และหากมีความบกพร่องจุดใดในการจัดสอบ ก็ควรมีการสอบสวนหาข้อเท็จจริง และแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ในส่วนของการยกย่องพระราชบัญญัติการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของ สทศ. ที่กำหนดให้การทุจริตการสอบทุกประเภทมีความผิดทางกฎหมายในคดีอาญานั้น ส่วนตัวเห็นด้วยว่าเป็นเรื่องที่ต้องลงโทษผู้ที่กระทำการทุจริตทุกประเภท โดยเฉพาะในเรื่องของการสอบ แต่จะต้องพิจารณาในรายละเอียดของกฎหมายก่อนว่า บทลงโทษมีความรุนแรงหรือมีความเหมาะสมเพียงใด ซึ่งขณะนี้ยังไม่เห็นร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า สทศ.เองก็ไม่สบายใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้แสดงความรับผิดชอบโดยการหาความจริง หาสาเหตุของปัญหา และสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อหาสาเหตุเจอ ก็จะสามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในครั้งต่อไปได้

**ของขวัญปีใหม่ของ ศธ.**

รมว.ศธ.ได้เปิดเผยถึงของขวัญปีใหม่ที่ ศธ.เตรียมมอบให้กับประชาชนในปี 2558 ด้วยว่า ศธ.จะมอบความรู้ให้เป็นของขวัญปีใหม่กับคนไทย โดยให้สถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และวิทยาลัยชุมชน (วชช.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับการทำอาหาร การเย็บปักถักร้อย งานประดิษฐ์ วาดน้ำ การซ่อมไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

*ขอขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ*



**เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์**  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
**Public Relations Network**  
Of The Secondary Educational Service Area Office 1

YouTube [www.youtube.com/user/prsesao1](http://www.youtube.com/user/prsesao1)

Picasa <https://picasaweb.google.com/sesao1gennew>

ติดตามข่าวการศึกษา ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว  
ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้ที่

Facebook : “เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1”

<https://www.facebook.com/groups/prsesao1>



# ก.ค.ศ.ไฟเขียวเกณฑ์คัดครูผู้ช่วยทั่วไป สพฐ.ออกข้อสอบภาค ก-จัดสอบอังกฤษเพิ่ม



นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุม ก.ค.ศ.ที่มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั่วไป สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยในการสอบภาค ก กำหนดให้ สพฐ.เป็นผู้บริหารจัดการออกข้อสอบแทนเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ข้อสอบเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะเพิ่มการสอบความรู้ภาษาอังกฤษด้วย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยให้ สพฐ.นำข้อสอบมอบให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นผู้ดำเนินการสอบภาค ก โดยผู้ที่มีคะแนนสอบภาค ก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จะมีสิทธิสอบ ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งวิชา และภาค ค การสอบสัมภาษณ์ โดยการออกข้อสอบ และการสอบภาค ข และภาค ค จะดำเนินการสอบโดย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิขึ้นบัญชี 2 ปี จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

นางศิริพรกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลฯ ครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ที่ส่วนใหญ่ยังใช้หลักเกณฑ์เดิม เช่น กำหนดให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกทุกขั้นตอนเอง แต่มีส่วนที่เพิ่มเติมคือ การสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และเห็นชอบให้เปิดสอบวิชาเอกทั่วไปตามกรอบอัตรากำลังที่มีอยู่แต่ละเขตพื้นที่ฯ ได้ เพราะที่ผ่านมามีเขตพื้นที่ฯ เปิดสอบในสาขาวิชาเอกทั่วไปกันน้อยมาก ทำให้ผู้ที่จบสาขานี้ไม่มีโอกาสได้สอบบรรจุ นอกจากนี้ ยังเพิ่มเติมค่านิยมของครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ ที่ปฏิบัติงานครบ 3 ปีที่มีสิทธิสอบคัดเลือกให้ชัดเจน เนื่องจากที่ผ่านมาบางโรงเรียนได้ใช้เงินที่อ้างว่าเป็นรายได้ของสถานศึกษามาจ้างครูอัตราจ้าง หรือพนักงานราชการ แต่เมื่อตรวจสอบแล้วอาจไม่ใช่รายได้ที่แท้จริงของโรงเรียน ดังนั้น จึงต้องกำหนดค่านิยมเงินรายได้ของสถานศึกษา ว่าเป็นเงินบริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าตอบแทนจากการให้บริการ การลงทุน การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยนำเข้าระบบบัญชีของสถานศึกษา และนำไปใช้จ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการกำหนด หรือเงินรายได้อื่นตามกฎหมาย หรือระเบียบว่าด้วยการนั้น

"ก.ค.ศ.ยังเห็นชอบหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ที่จะมอบอำนาจให้อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ หรือ อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก โดยให้ สพฐ.เป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการในการออกข้อสอบภาค ก ส่วนภาค ข ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ออกข้อสอบ โดยจะต้องแบ่งผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นกลุ่มทั่วไป และกลุ่มประสบการณ์ โดยให้ขึ้นบัญชีผู้ที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 เรียงลำดับตามคะแนนจากมากไปน้อย และให้ขึ้นบัญชีไว้ 2 ปี และในการประกาศตำแหน่งว่าง ให้ประกาศตำแหน่งว่างในปัจจุบัน โดยให้ สพฐ.เป็นผู้ดำเนินการกำหนดปฏิทินการสอบคัดเลือกต่อไป" นางศิริพรกล่าว

ที่มา : มติชน ฉบับวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557



## สพม.1 จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2553 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
มัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1) จัดพิธีมอบ  
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่า  
สายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา  
ประจำปี 2553 ให้แก่ข้าราชการครูและ  
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ  
ในสังกัด เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน  
2557 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก  
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม  
สพม.1 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี  
ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ผอ.สพม.1 เป็น  
ประธานในพิธี

ในการจัดพิธีมอบเครื่องราช  
อิสริยาภรณ์ฯเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้  
ที่ได้รับพระราชทาน ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรี  
ได้จัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้  
ที่ได้รับพระราชทานประจำปี 2553 ปรากฏ  
ว่ามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ  
ศึกษา และลูกจ้างประจำ ในสังกัดสพม.1  
ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญ  
จักรพรรดิมาลา รวมทั้งสิ้น 148 ราย





ในชีวิตการรับราชการนั้นการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลาถือว่าเป็นสิ่งมีคุณค่าและเป็นมงคลอย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องสรรเสริญและยืนยันได้ว่า ตลอดระยะเวลาการรับราชการที่ผ่านมา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อย โดยเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความอดุสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวได้มีส่วนช่วยให้งานราชการโดยรวมมีผลสำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี

ด้วยเหตุนี้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำทุกท่านที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันนี้ จึงเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง





## สพม.1 พัฒนาครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และค่านิยม หลัก12 ประการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1 จัดโครงการพัฒนาครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และค่านิยม หลัก12 ประการ โดยดร.เบญจลักษณ์ น้าฟ้า อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ในการสอนวิชาประวัติศาสตร์และวิชาหน้าที่พลเมือง และชมการแสดงของนักเรียน และนิทรรศการของโรงเรียนในสังกัด สพม.1 ที่สอดคล้องกับนโยบายการสอนวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และค่านิยมหลัก12 ประการ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผู้อำนวยการ



โรงเรียน ในสังกัด และครูสังคมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตริวิทยา พุทธมณฑล



ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน และบริหารจัดการศึกษา เรื่อง การปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย การมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนการเรียน การสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง รวมถึงการสอนศีลธรรมแก่นักเรียนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและควรส่งเสริมการเรียนให้เข้มข้นขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการปรับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ให้เป็นไปตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และจัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติม โดยให้ดำเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตระหนักถึงความสำคัญที่จะให้ทุกโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และได้รับการนิเทศอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการต่อไป จึงจัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2557 นี้

ภายในงานประกอบด้วย การแสดงคอนเสิร์ต ค่านิยมหลัก 12 ประการ และโปงลาง ของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล บูรณิตรศการของโรงเรียน ด้านประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง อาทิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม โรงเรียนสวนอนันต์ โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนโพธิสารพิทยากร โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม บูรณิตรศการของโรงเรียน ด้านค่านิยมหลัก 12 ประการ อาทิ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนมักกะสันพิทยา โรงเรียนราชันนทาทจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ โรงเรียนชินโรสวิทยาลัย โรงเรียนวัดบวรมงคล โรงเรียนวัดราชโอรส โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" โรงเรียนสตรีวัดอัมพรสวรรค์ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย และโรงเรียนวัดราชบพิศ





## สพม.1 กำหนดการสอบ ประจำปีการศึกษา 2557

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประชุมประธานศูนย์สอบ ประจำปีการศึกษา 2557 ว่าที่ ร้อยตรีดร. อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในการประชุม ซึ่งประธานกลุ่มโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ สพม.1 เข้าร่วมประชุม โดยมีมติที่ประชุมได้กำหนดการสอบ ดังนี้

### 1. การสอบ Pre O-NET

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำนักทดสอบทางการศึกษา จึงจัดสร้างข้อสอบ Pre O-NET ประจำปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้สถานศึกษาเห็นความสำคัญของการนำผลการทดสอบไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้นักเรียนคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ คิดวิเคราะห์ รวมถึงวิธีการตอบข้อสอบในรูปแบบต่างๆ และเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียน ตามข้อวิเคราะห์ที่ได้จากผลการสอบ จัดสอบในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2557 โดยใช้ข้อสอบสำนักงานทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

### 2. การจัดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีสนามสอบ ทั้งสิ้น 81 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(โรงเรียนพระปริยัติธรรม)

และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(โรงเรียนสาธิต) โดยจะจัดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558

### 3. การสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชั้น ม.2 และ ม.5 ปีการศึกษา 2557(LAS)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จะจัดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพียง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ) จัดสอบในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2558 โดยใช้ข้อสอบจากสำนักทดสอบทางการศึกษา

### 4. การสอบข้อสอบกลาง สพฐ.

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 เรื่องแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อ 8 กำหนดให้ใช้ข้อสอบกลางที่พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการสอบปลายปี ร้อยละ 20 ของคะแนนสอบทั้งหมด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ให้ใช้ข้อสอบกลางในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. จึงได้ดำเนินการสร้างข้อสอบกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนใช้ผลการประเมินที่ได้มาตามมาตรฐานตามหลักสูตรมาใช้ ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดสำคัญ ในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูง และเพื่อให้ครูได้เห็นตัวอย่าง ของเครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จัดสอบในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

ข้อมูลโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.1

# สพม.1 ย้ายและแต่งตั้ง

## ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการโรงเรียน

ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้งผู้อำนวยการ 13 ราย และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 27 ราย โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งจำแนกเป็นรายโรงเรียน ตามรายนามต่อไปนี้

**โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย** 1. นายสุพจน์ อภิศักดิ์มนตรี อดีตผอ.ร.ร. กัลยาณิศร์ธรรมราช สพม.12 2. นายกุสิทธิ์ ประยูรอนุเทพ อดีตรองผอ.ร.ร. สันติราษฎร์วิทยาลัย **โรงเรียนศึกษานารี** 1. นางสาวอัญชลี ประกายเกียรติ อดีตผอ.ร.ร. จากโรงเรียนสตรีวัดอัมรินทร์ 2. นางสาวสุรวิรัตน์ เอี่ยมกุล อดีตรอง ผอ.ร.ร. บางปะกอกวิทยาคม **โรงเรียนสตรีวัดอัมรินทร์** 1. นางศิริพันธุ์ พรหมพินิจ อดีตผอ.ร.ร. จาก โรงเรียนที่ปิงกรวิทยาพัฒนา (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ 2. นางนิรุษ แสวานี อดีตรองผอ. ร.ร. วัดราชาธิวาส **โรงเรียนที่ปิงกรวิทยาพัฒนา (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์** 1. นางสิริกร สุทิน ผอ.ร.ร. จาก โรงเรียนสาธิตกิจประชาสรรค์ รัชมิ่งคลาภิเษก สพม.37 **โรงเรียนวัดราชโอรส** 1. นายจักรพงษ์ เร่งฐาปนกุล อดีตผอ.ร.ร. สุวรรณารามวิทยาคม **โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม** 1. นายวิธาน พรหมสินธุ์ศักดิ์ อดีตผอ.ร.ร. สุวรรณพลับพลาพิทยาคม **โรงเรียนวัดนวลนรดิศ** 1. นายขจิตพันธ์ สุวรรณศิริศักดิ์ อดีตผอ.ร.ร. ปัญญาवरคุณ 2. นางสาวชญาณีศ ฌพนบดี อดีตรอง ผอ.ร.ร. นวลนรดิศวิทยาคม รัชมิ่งคลาภิเษก **โรงเรียนปัญญาवरคุณ** 1. นายขวัญชัย ไกรธรรม อดีตผอ.ร.ร. ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน **โรงเรียนราชวินิต มัธยม** 1. นายณรงค์ คงสมปราษฎ์ อดีตผอ.ร.ร. วัดบวรเม่งคณ 2. นางสมปอง เอี่ยมวงศ์เจริญ อดีตรอง.ผอ.ร.ร. วิมุทธยารามพิทยากร 3. นางเพชรรัตดา เทพพิทักษ์ อดีตรองผอ.ร.ร. แสงหาวิทยาคม สพม.5 **โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม** 1. นายธวัชชัย ชัยเพชรกุล อดีตผอ.ร.ร. ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 2. นายชลิต เกษทอง อดีตรอง.ผอ.ร.ร. วรราชานันทตามาตุวิทยา สพม.4 3. นายณัฐพงศ์ เลิศชีวะ อดีตรอง.ผอ.ร.ร. มัธยมวัดดาวคะนอง **โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์** 1. นายมนพมนตรี สกลศิลป์ศิริ อดีตผอ.ร.ร. ขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม.25 **โรงเรียนวัดสังเวช** 1. นายชาย จันทร์งาม อดีตผอ.ร.ร. พลอยจาดูจินดา สพม.9 **โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม** 1. นายชัยอนันต์ แก่นดี อดีตผอ.ร.ร. ทวีธาภิเศก **โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา** 1. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิศักดิ์

กีสุวรรณณ์ อติตรอง ผอ.ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม.3 **โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย** 1. นายสุพจน์ จันทร์ราช อดีตรองผอ.ร.ร. มัธยมวัดเบญจมบพิตร 2. นางสาววรรณณี ภาณุวัฒน์สุข อดีตรอง ผอ.ร.ร. อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย **โรงเรียนเทพศิรินทร์** 1. นายชูชาติ แก้วกิตต์ อดีตรอง ผอ.ร.ร. วัดราชบพิตร **โรงเรียนวัดราชบพิตร** 1. นายกิตติภาพ งามชุ่ม อดีตรอง ผอ.ร.ร. มัธยมวัดนายโรง **โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม** 1. นางปิ่นทอง ใจสุทธิ อดีตรองผอ.ร.ร. สตรีวัดอัมรินทร์ **โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์** 1. นางลัดดาวัลย์ เสียงสังข์ อดีตรอง ผอ.ร.ร. มัธยมวัดดุสิตาราม **โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม** 1. นายถนอม พิระขัมม์ อดีตรอง ผอ.ร.ร. วัดพุทธบูชา **โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน** 1. นางลัดดาวัลย์ โควเจริญธรรม อดีตรอง ผอ.ร.ร. ยานนาวาวิทยาคม สพม.2 **โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล** 1. นายมงคล อินทรโชติ อดีตรอง ผอ.ร.ร. จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม **โรงเรียนสตรีวัดระฆัง** 1. นายสถาพร รัตนสกุล อดีตรองผอ.ร.ร. สุวรรณารามวิทยาคม **โรงเรียนโพธิสารพิทยากร** 1. นายกฤษณ์ วัฒนการ อดีตรอง ผอ.ร.ร. มหรรณพาราม **โรงเรียนราชันนทจารย์สามเสนวิทยาลัย 2** 1. นายอนันต์ วัฒนะวิทย์ อดีตรอง ผอ.ร.ร. ฤทธิณรงค์รอน **โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน** 1. นายนาวิน เหมือนแสง อดีตรอง ผอ.ร.ร. มัธยมสังคีตวิทยา สพม.4 **โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี** 1. นางหยกฟ้า พัฒนเจริญ อดีตรอง ผอ.ร.ร. ศึกษานารีวิทยา **อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย** 1. นายเกียรติศักดิ์ หมดชา อดีตรอง ผอ.ร.ร. ทวีธาภิเศก **โรงเรียนที่ปิงกรวิทยาพัฒนา (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์** 1. นางสุรณี โสภา อดีตรองผอ.ร.ร. ฤทธิณรงค์รอน **โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย** 1. นางสาวนิพา ตรีเสถียรไพศาล อดีตรอง ผอ.ร.ร. วัดบวรเม่งคณ **โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม** 1. นายฉัตรชัย แสงจันทร์ อดีตรองผอ.ร.ร. อนุบาลวัดนางนอง สพ.ปท.ม. **หมายเหตุ** รายชื่อที่ขีดเส้นใต้ คือท่านที่ย้ายจากต่างเขต ซึ่งมี 10 ท่าน

# แนะนำผู้อำนวยการ และ รองผู้อำนวยการโรงเรียนที่ย้ายจากต่างเขต

## ผู้อำนวยการโรงเรียน



**นายสุพจน์ อภิศักดิ์มนตรี**  
ผู้อำนวยการโรงเรียน  
สามเสนวิทยาลัย



**นางสิริกกร สุขิน**  
ผู้อำนวยการโรงเรียน  
ที่ปังกรวิทยาพัฒน์  
(วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์



**นายมนพมนตรี สกลศิลป์ศิริ**  
ผู้อำนวยการโรงเรียน  
ธนบุรีวรเทพีพลา락ษ์



**นายชาย จันทร้งาม**  
ผู้อำนวยการโรงเรียน  
วัดสังเวช

## รองผู้อำนวยการโรงเรียน



**ว่าที่ร้อยตรีสุทธิศักดิ์ กีขวรรณ**  
รองผู้อำนวยการโรงเรียน  
เตรียมอุดมศึกษา



**นางลัดดาวัลย์ โควาเจริญธรรม**  
รองผู้อำนวยการโรงเรียน  
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน



**นายชลิต เกษทอง**  
รองผู้อำนวยการโรงเรียน  
จันทรประดิษฐารามวิทยา



**นางเพชรรัตดา เทพพิทักษ์**  
รองผู้อำนวยการโรงเรียน  
ราชวินิตมัธยม



**นายนาวิน เหมือนแสง**  
รองผู้อำนวยการโรงเรียน  
ฤทธิณรงค์รอน



**นายฉัตรชัย แสงจันทร**  
รองผู้อำนวยการโรงเรียน  
พิทยาลงกรณ์พิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
มัธยมศึกษา เขต 1 พิจารณาคัดเลือกและ  
ประเมินบุคคล และสถานศึกษา เพื่อรับ  
รางวัลทรงคุณค่าของ สพฐ.(OBEC AWARDS)  
ปี 2557 ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
โดยมีผลการคัดเลือก เพื่อเป็นตัวแทนของ  
สพม.1 ไปประกวดในระดับภาคกลางและ  
ตะวันออก ณ จังหวัดอ่างทอง ในระหว่างวันที่  
23-24 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

#### ประเภท สถานศึกษายอดเยี่ยม

- ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ  
การเรียนการสอน ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบ  
วิทยาลัย ธนบุรี ระดับดีเยี่ยม

- ด้านวิชาการ ได้แก่ โรงเรียนสตรี  
วิทยา ระดับดีเยี่ยม

#### ประเภท ผู้อำนวยการสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

- ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ  
การเรียนการสอน ได้แก่ นายพิศณุ ศรีพล  
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
ธนบุรี ระดับดีเยี่ยม

- ด้านบริหารจัดการ ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี  
ศักดิ์ศิษฏ์ เสียงเสนาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมิ  
นทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ระดับดี  
เยี่ยม

#### ประเภท รองผู้อำนวยการ สถานศึกษายอดเยี่ยม

- ด้านวิชาการ ได้แก่ นางวิมลนาถ บัว  
แก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา  
ระดับดีเยี่ยม

#### ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

- ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
คณิตศาสตร์ ได้แก่ นางสาวปาจริย์ วัชวัลคุ  
ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ระดับดีเยี่ยม

- ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
สังคมศึกษา ได้แก่ นางจริยา ธรรมบรรหาร  
ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ระดับดีเยี่ยม

- ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการ  
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ นางสาวจิราภรณ์



ดอกนารี ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ระดับดีเยี่ยม

- ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข  
ศึกษาและพลศึกษา ได้แก่ นายบัณฑิต จันทร์นิเวศน์ ครูโรงเรียนบางมดวิทยา  
"สิสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" ระดับ ดีเยี่ยม

#### ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ นางสาวนภา  
ภรณ์ โล่ห์วัฒนา ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ระดับดีเยี่ยม

- ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ นายประ  
จิต เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ระดับดีเยี่ยม

- ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่ นางสาว  
นันทพร พวงแก้ว ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ระดับดีเยี่ยม

- ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ นาย  
ปราโมทย์ น้อย่าง ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ระดับดีเยี่ยม

- ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการ  
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ นายมานะ อินสว่าง ครูโรงเรียนศึกษานารี ระดับดีเยี่ยม

ขอขอบคุณข้อมูลโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.1





**สพฐ. ร่วมกับ สพม.1**  
**จัดโครงการ “รินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัย**  
**จากเหตุการณ์ แผ่นดินไหว น้ำท่วม ภัยหนาว”**



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดโครงการ “รินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยจากเหตุการณ์ แผ่นดินไหว น้ำท่วม ภัยหนาว” โดย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธาน พิธีเปิดปล่อยคาราวาน เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 จากโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ สู้จังหวัดเชียงราย ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผู้บริหารระดับสูงของสพฐ. ผู้บริหาร สพม.1 และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.1 เข้าร่วมในพิธีเปิดและร่วมคาราวาน

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1) ได้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ “รินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยจากเหตุการณ์ แผ่นดินไหว น้ำท่วม ภัยหนาว” เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนสังกัดสพฐ.ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย ที่ประสบภัยจากเหตุการณ์ แผ่นดินไหว น้ำท่วม และภัยหนาว ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในเขตอำเภอพาน อำเภอแม่ลาว และอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36(สพม.36) 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม โรงเรียนพานพิทยาคม โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล โรงเรียนแม่อมอวิทยุทยา และโรงเรียน



สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 (สพป.เชียงราย2) จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโป่งแพรววิทยา โรงเรียนธารทองวิทยา โรงเรียนบ้านดอยช้าง และโรงเรียนบ้านห้วยसानพลับปลา โดยอาคารเรียนได้รับความเสียหายจากการยุบตัวและพังทลาย นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนในพื้นที่อีกกว่า 30 โรงเรียนที่ได้รับความเสียหายเล็กน้อยถึงปานกลาง







นายชัยอนันต์ แก่นดี ผอ.สพป. นายทองปอนด์ สาตอ่อน ผอ.สพม.36 (เชียงราย-พะเยา) ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ผอ.สพม.1 ทำพิธีปล่อยคาราวานคณะบริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ สพม.1 เดินทางไปมอบสิ่งของและเงินบริจาคแก่โรงเรียนผู้ประสบภัย จังหวัดเชียงราย

ว่าที่ร้อยตรีดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ผอ.สพม.1 ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สพม.1 ได้รับการสนับสนุนการบริจาคทุนทรัพย์จากทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 67 โรงเรียน และผู้มีจิตศรัทธาเพื่อนำไปฟื้นฟูคุณภาพการศึกษา ดังนี้ นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท กลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ 1 มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท กลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ 2 มอบเงินบริจาค จำนวน 325,000 บาท กลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ 3 มอบเงินบริจาค จำนวน 104,200 บาท กลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ 4 มอบเงินบริจาค จำนวน 150,000 บาท กลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ 5 มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท กลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ 6 มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับบริจาคทั้งสิ้น 1,179,200 บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) พร้อมสิ่งของบริจาค วัสดุอุปกรณ์การศึกษาช่วยเหลือส่วนหนึ่ง

“การดำเนินการของ สพม.1 ที่ให้ความช่วยเหลือด้านการระดมทุนสนับสนุนโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายนั้น เป็นตัวอย่างซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งเพราะแสดงให้เห็นว่ายังมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทั่วประเทศ ที่แสดงความห่วงใย แก่โรงเรียนที่ประสบภัยจากเหตุการณ์ แผ่นดินไหว น้ำท่วม และภัยหนาว ซึ่งโรงเรียนเหล่านั้น มิได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่ยังมีธารน้ำใจจากทุกสารทิศ ที่จะให้ความช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจให้แก่นักเรียนและครูที่อยู่ในสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว.







ทวิธาภิเศก บางขุนเทียน เปิดพิพิธภัณฑ์ท้าวไทย

พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด "พิพิธภัณฑ์ท้าวไทย" ณ โรงเรียนทวิธาภิเศก บางขุนเทียน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งอาคารพิพิธภัณฑ์ท้าวไทยนับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ท้าวไทยแห่งเดียวแห่งแรกของประเทศไทย โดยมี นายมณูญ ไตรรัตน์ เป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ท้าวไทย ซึ่งท่านได้รวบรวมท้าวไทย ทั้ง ๔ ภาค เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน และสถานศึกษานับว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของเขตบางขุนเทียน ที่อยากเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจในเรื่องท้าวไทยเข้ามาชม มาศึกษา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ โดยคณะกรรมการสถานศึกษาผู้แทนชุมชน นายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.1 นายขวัญชัย ไกรธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนทวิธาภิเศก บางขุนเทียน คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ





# สรุปผลการแข่งขัน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้ดำเนินการจัดการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระหว่างวันที่ 3-20 พฤศจิกายน 2557 โดยมีผลการแข่งขันนักเรียนได้รับรางวัล “เหรียญทอง ชนะเลิศ” ในแต่ละกิจกรรม ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้ทำการโอนผลการแข่งขันของผู้ที่ได้เป็นตัวแทนฯ ไปเข้าแข่งขันระดับภาคเรียบร้อยแล้ว จากผู้เข้าแข่งขันระดับเขตฯ ทั้งสิ้น 4,543 ทีม ได้เป็นตัวแทนไประดับภาคฯ รวมจำนวน 352 ทีม) ได้ตัวแทน สพม.1 ไปเข้าแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระหว่าง วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557 ณ สถานศึกษาในสังกัด สพม.3 (จังหวัดนนทบุรี-อยุธยา)

ในการส่งตัวแทนไปเข้าแข่งขันในครั้งนี้ ได้แจ้งอย่างเป็นทางการไปยังทุกโรงเรียนในสังกัดแล้ว ขอให้ตัวแทนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ติดตามข่าวสารเพื่อเตรียมตัวเข้าแข่งขันได้ทางเว็บไซต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ได้ที่

<http://www.central64.sillapa.net/>

มีปฏิทินดำเนินการจัดการแข่งขัน ดังนี้

- 21-23 พฤศจิกายน 2557  
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค
- 24-30 พฤศจิกายน 2557  
แก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวนักเรียน ครู ระดับภาค
- 8-14 ธันวาคม 2557  
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค
- 17-19 ธันวาคม 2557  
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนนทบุรี และอยุธยา
- 19 ธันวาคม 2557  
พิธีเปิด-ปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

สามารถชมผลการแข่งขัน ผู้ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทองชนะเลิศ และสรุปอันดับ และเหรียญรางวัล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้เป็นตัวแทน สพม.1 ไปเข้าแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ได้ที่

<http://www.sesao1.go.th/media/files/score.xlsx>

หรือแสกน QR Code ข้างล่างนี้ได้เลยครับ



# มหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (Melodies of the KING)



กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดงาน “มหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดย พลเรือเอก ธรรมศักดิ์ พิพัฒน์าศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงต่างๆ รวมทั้งผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครู และนักเรียน จาก ทั่วประเทศร่วมในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งมีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.1 ร่วมพิธีเปิด และมีนักเรียนในสังกัด สพม.1 ร่วมแสดงความสามารถทางดนตรี และศิลปวัฒนธรรมไทย ในมหกรรมครั้งนี้ อาทิ นักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สวนกุหลาบวิทยาลัย และสตรีวัดระฆัง





## เปิดรับนักเรียน สพฐ. '๕๘

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
 ขั้นพื้นฐาน ดำเนินการแพร่ภาพออกอากาศสด  
 รายการ “เปิดรั้วรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558”  
 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ สถานี  
 วิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี ดร.กมล รอดคล้าย  
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้  
 ชี้แจงนโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558  
 นางงามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงาน  
 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ร่วมรายการ  
 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.1 ร่วมเป็น  
 วิทยากรในรายการ อาทิ นางสาวสุคนธา อรุณภู  
 ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย , นายจรยุทธธิ  
 กลิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎ  
 กษัตริย์ ในรายการช่วงที่ 3 : เปิดรั้วโรงเรียนดี  
 ใกล้บ้าน



นายปรเมษฐ์ โมลี ผู้อำนวยการโรงเรียน  
 เตรียมอุดมศึกษา พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียน  
 เตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนโยธินบูรณะ และ  
 นักเรียนโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ร่วมแสดง  
 ความคิดเห็นในรายการ

นอกจากนี้ยังมีผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด  
 สพม. 1 ร่วมรับโทรศัพท์ตอบข้อซักถาม ใน  
 รายการประกอบด้วยโรงเรียนที่มีอัตราการ  
 แข่งขันสูง และโรงเรียนดีใกล้บ้าน อาทิ โรงเรียน  
 ที่มีอัตราการแข่งขันสูง นายเชิดศักดิ์ ศุภโสภณ  
 ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
 นางสุนรรัตน์ อัครกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน





เบญจมาชลาชัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางวัชรารภรณ์ จิตรอนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง นางเบญญาภา คงรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา และ นายอนันต์ ทรัพย์วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์

โรงเรียนดีใกล้บ้าน อาทิ นายชะลอ เชี่ยวฉลัว ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร นายสมทบ โตสุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาส นายกิตติศักดิ์ สมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกษ นายนโรดม นรินทร์รัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนอนันต์ และนายชาย จันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังเวช



# ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ บุคคลที่เป็นแบบอย่าง และทำคุณประโยชน์ ต่อสังคม ประเทศชาติ



ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้รับประทานรางวัล "ธรรมลักษณะศิลา" ประจำปี 2557 Exemplary Award and the benefits to the nation 2014 โครงการยกย่องสร้างสรรค์บุคคลที่เป็นแบบอย่างและทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติและศาสนา โดย สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) ผู้แทน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นองค์ประธานพิธี มอบรางวัล เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุม กองทัพอากาศ







## เหรียญทอง ภูเขา World Traditional Championship

นายโจ แซ่ลี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนมหารณพาราม เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าแข่งขันกีฬาวูซู รายการ "World Traditional Championship" ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม 2557 ณ เมืองอานฮุน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภททีม



## นักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชนะเลิศชายเดี่ยว ในการประกวด ร้องเพลง งานวันพ่อแห่งชาติ ปีที่ 35

นายภาณุพงศ์ พุ่มพวง ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศชายเดี่ยว ในการประกวดร้องเพลง งานวันพ่อแห่งชาติ ปีที่ 35 และการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ ซึ่งถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศ จัดโดยสมาคมอาสาสมัครและช่วยการศึกษา ผู้จัดงานวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ กรมประชาสัมพันธ์



# ข่าวประชาสัมพันธ์



เชิญชมนิทรรศการ

**77 ปี** เตรียมอุดมศึกษาวิชาการ

*J.U. Open House*

26 – 27 ธันวาคม 2557

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา



*The Land of Excellence*



# DS-Pre-Test'58



โรงเรียนเทพศิรินทร์ โครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อม.1

3

## ทดสอบ 5 วิชาหลัก

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

### ☸ วันรับสมัคร

- > วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - 24 มกราคม 2558  
เวลา 08.30 - 16.30 น. โรงเรียนเทพศิรินทร์  
วันจันทร์-ศุกร์ ณ ห้องซอว์รำเพย ชั้นล่างตึกเทพกระเกียรติ  
วันเสาร์-อาทิตย์ ณ บริเวณห้องโถง ชั้นล่างตึกเทพกระเกียรติ

- > สมัครผ่านทางเว็บไซต์ [www.debsirin.ac.th](http://www.debsirin.ac.th)  
ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน  
ชื่อบัญชี โรงเรียนเทพศิรินทร์  
โครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อม.1  
เลขที่บัญชี 032-6-03037-9 สาขากรุงเกษม  
ค่าสมัคร 400 บาท

### ☸ วันประกาศผลสอบ

- > วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558  
ทาง [www.debsirin.ac.th](http://www.debsirin.ac.th)  
และป้ายประชาสัมพันธ์หน้าตึกเยาวมาลัยฯ  
โรงเรียนเทพศิรินทร์

### ติดต่อสอบถาม

โทร : 02-621-5801 / 02-223-9756  
086-077-8110 / 089-201-9848

กรณีที่ท่านมีปัญหาในการสมัครทาง on-line  
ติดต่อ : 087-899-9898 / 080-030-1985

### ☸ วันสอบ

- > วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558  
เวลา 09.00 - 14.20 น.
- > 09.00 - 09.50 น. คณิตศาสตร์  
09.50 - 10.40 น. ภาษาอังกฤษ  
11.00 - 11.50 น. วิทยาศาสตร์  
13.00 - 14.20 น. ภาษาไทย และ สังคมศึกษา

### ☸ รางวัล

- > **คะแนนสูงสุดรวม 5 วิชา**  
รับโล่เกียรติยศ/เกียรติบัตร  
จากสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส  
ทุนการศึกษา 10,000 บาท
- > **คะแนนสูงสุดรายวิชาคณิตศาสตร์**  
รับโล่/เกียรติบัตร  
จากพล.อ.สุทัศน์ เมฆสุวรรณ นายกษมาคมผู้ปกครองและครู  
โรงเรียนเทพศิรินทร์  
ทุนการศึกษา 2,000 บาท
- > **คะแนนสูงสุดรายวิชาวิทยาศาสตร์**  
รับโล่/เกียรติบัตร  
จากนายอนันต์ ทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  
ทุนการศึกษา 2,000 บาท
- > **คะแนนสูงสุดรายวิชาภาษาอังกฤษ**  
รับโล่/เกียรติบัตร  
จากนายธนา โขยประสิทธิ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ  
ทุนการศึกษา 2,000 บาท
- > **คะแนนสูงสุดรายวิชาภาษาไทย**  
รับโล่/เกียรติบัตร  
จากพันเอกดร.ยรรยง ภัทรเลาะห์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โรงเรียนเทพศิรินทร์  
ทุนการศึกษา 2,000 บาท
- > **คะแนนสูงสุดรายวิชาสังคมศึกษา**  
รับโล่/เกียรติบัตรจาก นายสำเริง ไชยมงคล  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพศิรินทร์  
ทุนการศึกษา 2,000 บาท

>> กรณีที่คะแนนเท่ากันจะแบ่งสัดส่วนของเงินรางวัลตามจำนวนผู้ที่ได้รับรางวัล >>

# Medical Treasure

เปิดคลังปัญญา  
โรงพยาบาลจุฬาฯ 100 ปี

พบกับ...

นิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

- ▶ นวัตกรรมทางการแพทย์ ล้ำหน้า ทันสมัย
- ▶ ชมการสาธิตการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์และการผ่าตัดท่อนคลอด
- ▶ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกายวิภาค  
(ชมการสาธิตการผ่าร่างอาจารย์ใหญ่)
- ▶ การสาธิตการผ่าพิสูจน์ศพ

17-21 ธันวาคม 2557 อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
ติดตามได้ที่ <https://www.facebook.com/KCMHopenhouse100yrs>



# วันนักประดิษฐ์ 2558

## Inventors' Day

### nrct 2015

**Creativity & Inspiration**  
**เปิดโลกความคิดและจินตนาการ**  
**ผ่านผลงานสร้างสรรค์**  
**และสร้างแรงบันดาลใจ**  
 ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2558  
 เวลา 09.00-18.00 น.  
 ณ อาคาร 9 ชั้น 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

**พบกับ**



### กิจกรรมภายในงาน

### การเข้าร่วมกิจกรรม

#### นิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์

- ผลงานที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ และรางวัลระดับนานาชาติ
- การนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนของไทย และนานาชาติครั้งใหญ่ที่สุดแห่งปี
- หุ่นยนต์สร้างบ้าน

#### การประกวดสิ่งประดิษฐ์เยาวชน

- รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่

#### กิจกรรมบนเวที

- การสาธิตการทดลองเพื่อสร้างไอเดียพัฒนาอัจฉริยภาพ
- เปิดคลังสิ่งประดิษฐ์
- พูดคุยกับนักประดิษฐ์เจ้าของไอเดียชื่อดัง

- ลงทะเบียนเข้าชมนิทรรศการเป็นรายบุคคลได้ ณ จุดลงทะเบียนภายในงาน
- กรณิเข้าชมงานเป็นหมู่คณะ (50 คนขึ้นไป) Download แบบตอบรับได้ที่ <http://rrm.nrct.go.th> และส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 0 2579 0455 ภายใน 15 มกราคม 2558

#### การฝึกอบรมและให้ความรู้จากสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล และสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ในเชิงชุมชน สักคม อาก

- ระบบการสร้างสื่อการสอนอัจฉริยะ
- "ChroniCare" สมุนไพรไทยทางเลือกใหม่รักษาแผลติดเชื้อเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวาน
- นักคิดสู่การเป็นยอดนักประดิษฐ์
- อุปกรณ์ช่วยฟันยาที่สามารถประดิษฐ์ได้ด้วยตนเองสำหรับการรักษาโรคหืด
- Mushboom Kit ชุดเพาะเห็ดสำเร็จรูป และหัวข้อที่น่าสนใจอื่นๆ

- Download กำหนดการและแบบตอบรับการเข้าร่วมการอบรมเป็นรายสถาบันการศึกษา/หน่วยงาน ได้ที่ <http://rrm.nrct.go.th>
- ส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 0 2579 0455 ภายใน 9 มกราคม 2558
- รับผู้เข้าชมตามหนังสือที่ วช. ได้เรียนเชิญไปยังหน่วยงาน

#### การสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้น อาก

- การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์พัฒนาการเรียนรู้อาจารย์และนักประดิษฐ์รุ่นใหม่
- การต่อยอดสิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมคุณค่าทางภูมิปัญญาและการใช้ประโยชน์
- การบริหารและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาจากการประดิษฐ์คิดค้น และหัวข้อที่น่าสนใจอื่นๆ

- Download กำหนดการได้ที่ <http://rrm.nrct.go.th>
- ลงทะเบียนรายบุคคลได้ที่ <http://rlc.nrct.go.th> ภายใน 9 มกราคม 2558 "กรุณาส่งบัตรเป็นสมาชิกศูนย์เรียนรู้การวิจัย ก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา"
- ผู้ลงทะเบียนเข้าสัมมนาจะได้รับ email ตอบกลับจาก วช. หลังการปิดลงทะเบียน กรุณา print ใบตอบรับเพื่อมาลงทะเบียนหน้าห้องสัมมนา



จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
 กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย  
 ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย  
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 579 2288 และ 02 561 2445 ต่อ 530, 539 และ 516  
 โทรสาร 02 579 0455 อีเมล : [inventorsday@hotmail.com](mailto:inventorsday@hotmail.com) เว็บไซต์ : <http://rrm.nrct.go.th>

# วิธีออกกำลังกาย "สมอง" ง่ายสุดๆ!



1. **เดินดอยหลัง**  
พยายามเดินดอยหลัง เปลี่ยนบรรยากาศ แทนการเดินทางไปข้างหน้าอย่างเดียว
2. **นับเลขดอยหลัง**  
แทนที่จะนับ 1,2,3 ธรรมดา ลองเปลี่ยนมานับเลขดอยหลังจาก 100, 99, 98 ดูบ้าง
3. **หัดใช้มือทั้ง 2 ข้าง**  
หากิจกรรมที่ต้องใช้มือประสานกัน เช่น เข็บผ้า พรวนดิน จะช่วยให้สมองทั้ง 2 ซีก ถูกกระตุ้นและทำงานดีขึ้น
4. **พูดคุยกับเพื่อนใหม่**  
คุยกับเพื่อนที่ไม่สนิท เพื่อเติมข้อมูลใหม่ๆ ให้สมอง ทั้งลักษณะใบหน้า เสียงพูด หรืออุปนิสัย
5. **เปลี่ยนวิธีการเดินทาง**  
เพราะวิว กลิ่น และเสียงของเส้นทางใหม่ จะช่วยกระตุ้นสมองให้สร้างแผนที่เส้นทางชุดใหม่ขึ้น
6. **หลับตาฟังและดม**  
หลับตาฟังเพลงแล้วจดจ่อกับดนตรี หรือสูดกลิ่นผลไม้แล้วลองทายกัน เพื่อฝึกทักษะการฟังและการดมกลิ่น
7. **ปั้นดินน้ำมันเล่น**  
เพราะการปั้นดินเหนียวด้วยดินน้ำมัน จะช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสทางผิวหนังให้ได้รับรู้มากขึ้น

สมองคนเราก็เหมือนกล้ามเนื้อ ออกกำลังกายด้วยการกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งห้าเสมอๆ ก็ยังทำงานได้ดี แม้ว่าจะอายุมากแล้วก็ตาม



## ที่มา :

"มาออกกำลังกาย 'สมอง' กันเถอะ" หนังสือพิมพ์โลกวันนี้วันสุข  
 "ออกกำลังกายสมอง..... ด้านอัลไซเมอร์" รศ.พ.ญ.วรวรรณ แพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
 "บำรุงรักษา พัฒนาศักยภาพสมอง" www.azthai.org

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  
 thaihealthcenter

# 6 วิธีดูแลสุขภาพ คุณพ่อ



## ให้เลี้ยงคืม

เพราะมะเร็งตับเป็นผู้ร้ายอันดับต้นๆ ของผู้ชาย คุณพ่อที่ยังดื่มไวน์หรือเบียร์ต่างๆอยู่ ขอร้องให้ท่านงดและดูแลท่านด้วยอาหารบำรุงตับง่ายๆอย่าง ขมิ้นชัน เห็ดหอม, หัวบีทรูทและบร็อกโคลี่



## ขอให้พ่อระวังยา

คุณพ่อพอถึงวัยหนึ่งอาจมีภาวะต่อมลูกหมากโต, ความดันขึ้น, ไขมันสูง และเบาหวาน จึงควรระวังเรื่องปริมาณยาที่กิน เพราะถ้ามากเกินไป อาจทำให้คุณพ่อตับพัง หรือเสี่ยงไตวายได้



## พารู้จักเลิกบุหรี่

ลองจัดโปรแกรมอดบุหรี่ให้พ่อ จากนั้นร่างกายของท่านจะดีขึ้นราวกับเป็นคนละคน ทำกิจกรรมต่างๆ ได้ดีและอึดขึ้น แถมจะดูหนุ่มขึ้นด้วย



## หาวิธีลดพุงให้คุณพ่อ

ถ้าคุณพ่อไว้พุงมากไป อาจทำให้เสี่ยงต่อความดันมะเร็ง และแก่ก่อนวัย จึงควรจัดโปรแกรมลดพุงด้วยการให้คุณพ่อลดแป้งกับน้ำตาลลง และชวนท่านไปออกกำลังกายด้วยกัน



## ไม่ทำให้พ่อเครียด

แสดงให้พ่อเห็นว่าคุณดูแลตัวเองได้ มีภาระงานมั่นคง และมีครอบครัวที่อบอุ่นของตัวเอง สามารถดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายของท่านได้ เท่านี้พ่อก็จะรู้สึกวางใจ และได้พักผ่อนอย่างสบายใจ



## พาตรวจโรค

เมื่อป่วย พ่อมักปิดไว้ เพราะไม่อยากให้ลูกไม่สบายใจ ดังนั้นจึงควรพาท่านไปเจาะเลือด ตรวจสุขภาพบ่อยๆ เพื่อป้องกันและจะรักษาโรคภัยของท่านตั้งแต่เนิ่นๆ



ที่มา : “ศูนย์เวชศาสตร์ฯ เพย 6 วิธีดูแลสุขภาพพ่อ”  
นพ. กฤษดา ศิรามพุช พอ.ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ





Scan me



อ่านออนไลน์ที่>>><http://www.sesao1.go.th/sesao1focus.html>

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
Public Relations Network  
Of The Secondary Educational Service Area Office 1

www.facebook.com/groups/prsesao1  
YouTube  
www.youtube.com/user/prsesao1  
Picasa  
picasaweb.google.com/sesao1gennew

ส่งภาพข่าวลงหนังสือ แนะนำ ตีชม ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
e-mail : [sesao1gennew@gmail.com](mailto:sesao1gennew@gmail.com) / Line ID : thanaetch  
Facebook : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 / โทร 024102044 ต่อ 303(ธเนศ)